

KỶ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 10/11, tại Nhà Quốc hội, theo chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và dành 2,5 ngày làm việc để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, hoạt động chất vấn trong các nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua đã liên tục được đổi mới để nâng cao hiệu quả, đáp ứng đòi hỏi chung của việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp. Hoạt động chất vấn không chỉ đơn thuần là một hình thức giám sát, tăng cường trách nhiệm giải trình, nhất là

của người đứng đầu mà còn là dịp để tương tác, hỗ trợ cho các hoạt động giám sát khác cũng như thực hiện chức năng lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của Quốc hội.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã biểu quyết và lựa chọn 4 nhóm vấn đề để chất vấn và trả lời chất vấn, đó là nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực y tế; nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; nhóm vấn đề về kinh tế vĩ mô, đầu tư công, phục hồi và phát triển kinh tế trong và hậu đại dịch; nhóm vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo. Cuối phiên chất vấn, Quốc hội sẽ dành thời gian để Thủ tướng Chính phủ báo cáo thêm một số vấn đề thuộc các lĩnh vực trên

và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Về cách thức chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị mỗi đại biểu lựa chọn vấn đề tâm đắc nhất, trọng tâm, đặt câu hỏi chất vấn ngắn gọn, rõ ràng trong vòng 1 phút, bộ trưởng trả lời trong phạm vi 3 phút theo tinh thần "hỏi nhanh, đáp gọn". Trong quá trình trả lời chất vấn của các bộ trưởng, các Phó Thủ tướng và thành viên khác của Chính phủ tham gia trả lời chất vấn những vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm, các đại biểu có quyền tranh luận lại với phần trả lời của các bộ trưởng, không dùng quyền tranh luận để đặt thêm câu hỏi chất vấn và tránh để phiên chất vấn thành phiên thảo luận. Phiên chất vấn lần này có phạm vi rộng, liên quan đến công tác phòng, chống dịch thời gian qua, chiến lược

đến kinh tế - xã hội, kế sách, chiến lược, chương trình tổng thể phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Đây là những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm, do đó đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công thêm những thành viên khác của Chính phủ tham dự đầy đủ phiên chất vấn để nắm thêm vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm qua phản ánh của đại biểu Quốc hội. Sau phiên họp, Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết chung về phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Sau phát biểu mở đầu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực y tế gồm: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua và chiến lược phòng, chống dịch, chiến lược vắc-xin trong thời gian tới. Việc bảo đảm nguồn cung và quản lý giá xét nghiệm

Covid-19, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm. Giải pháp giảm thiểu sự chênh lệch chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh giữa các tuyến, các vùng, miền và nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là các vùng khó khăn. Định hướng đào tạo, sử dụng và chế độ đặc thù cho đội ngũ cán bộ y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề này. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực lao

động, việc làm và các vấn đề xã hội: Việc thực hiện các gói hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bảo đảm tiến độ, đúng đối tượng, hiệu quả. Công tác bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em mồ côi do đại dịch. Thực trạng và nguyên nhân người lao động rời Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Nam trong nhiều đợt. Giải pháp tháo gỡ những khó khăn của thị trường lao động theo diễn biến của dịch. Chính sách thu hút lực lượng lao động trở lại làm việc và giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm đối với lực lượng lao động bị mất việc. Việc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác cứu trợ, thiện nguyện bảo đảm đúng chế độ, chính sách. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề này; Phó

Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Tham gia chất vấn đối với nhóm vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chất vấn Bộ trưởng một số nội dung: Giải pháp của Bộ giải quyết nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng lao động có kỹ năng nghề của các ngành kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch; kết quả triển khai việc hỗ trợ lao động tự do từ các chính sách theo Nghị quyết số 68 và Nghị quyết số 116; ý kiến của Bộ trưởng về việc hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh cho một số đối tượng có thu nhập cao...

VỤ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông tại xã Hồng Phong (Vũ Thư).



Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại tổ Covid-19 cộng đồng thôn Bến Hiệp, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ).

Chiều ngày 10/11, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông tại huyện Vũ Thư. Cùng đi có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh.

Ngày 10/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của 5 trường hợp nguy cơ đang làm việc tại Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam (xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư), trong đó đã ghi nhận 2 mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết, đây là 2 trong 28 công nhân quê tỉnh Nam Định sang làm việc tại doanh nghiệp này từ ngày 29/10 đến nay. Xác định đây là những ca bệnh có yếu tố dịch tế phức tạp liên quan đến hơn 600 công nhân tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Vũ Thư, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Vũ Đoài khẩn trương rà soát, truy vết và thực hiện đồng bộ các biện pháp để khoanh vùng, dập dịch kịp thời.

an phối hợp chặt chẽ với y tế và các lực lượng ở cơ sở khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan, tổ chức xét nghiệm diện rộng và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để dịch lây lan.

Cùng với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại xã Vũ Đoài, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Vũ Thư và các xã, thị trấn trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình dịch để nâng cao ý thức phòng ngừa trong nhân dân. Các xã, thị trấn sẵn sàng các phương án ứng phó khi địa bàn huyện xuất hiện các ca F0 trong cộng đồng, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời, thực hiện chặt chẽ việc khai báo y tế, nắm tình hình di biến động dân cư, quản lý người cách ly tại nhà... Tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhất là MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ tự quản, tổ Covid-19 cộng đồng trong công tác quản lý, tuyên truyền đến từng hộ dân khi có con em từ tỉnh ngoài về phải chủ động khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp cách ly y tế theo quy định; quản lý chặt chẽ các hoạt động tụ chức đám cưới, đám tang trên địa bàn.

Sáng ngày 10/11, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ). Tham gia buổi kiểm tra có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Y tế.

Thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Quỳnh Giao đã tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống dịch. Xã thành lập và duy trì hoạt động của 7 tổ Covid-19 cộng đồng để kiểm tra, giám sát các trường hợp đi, về địa phương trong ngày; đồng thời, triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo quy định. Qua rà soát, toàn xã có 564 công dân làm việc, học tập ở ngoài tỉnh về địa phương, trong đó có 13 công dân thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện, 136 công dân cách ly y tế tại nhà, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 192 người, tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trên 2.100 người.

thành phần chủ chốt của xã, thị trấn; đồng thời, tập huấn xét nghiệm test nhanh Covid-19 và tập huấn lấy mẫu xét nghiệm PCR cho cán bộ trạm y tế các xã, thị trấn và y tế thôn, tổ dân phố. Cùng với đó, huyện đã đồng loạt tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19; đến ngày 6/11, toàn huyện đã hoàn thành 19 đợt tiêm với 97.817 mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên.

Sau khi nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch của xã Quỳnh Giao và kiểm tra hoạt động của tổ Covid-19 cộng đồng thôn Bến Hiệp, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đánh giá cao việc quản trị, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch của huyện Quỳnh Phụ và xã Quỳnh Giao, qua đó góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh: Huyện Quỳnh Phụ và xã Quỳnh Giao là địa bàn giáp ranh với một số tỉnh lân cận đã có ca lây nhiễm trong cộng đồng, vì vậy nguy cơ dịch xâm nhập địa bàn huyện là rất lớn nếu không được kiểm soát tốt. Trước yêu cầu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị xã Quỳnh Giao và các địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch của trung ương, của tỉnh và huyện; phát huy hiệu quả vai trò của các tổ Covid-19 cộng đồng trong việc kiểm tra, giám sát công dân từ các tỉnh có dịch về địa phương, nhất là những công dân đi, về trong ngày để khai báo y tế, cách ly kịp thời; quản lý, giám sát các trường hợp nguy cơ tại đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trường học, không để dịch xâm nhập; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân ngay sau khi tiếp nhận vắc-xin. Tăng cường kiểm tra các cơ sở tôn giáo trong việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch. Phát huy vai trò của người dân trong việc giám sát nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch xâm nhập địa bàn. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị Sở Y tế sau khi tiếp nhận vắc-xin phòng Covid-19 phải phân bổ kịp thời cho các huyện,

thành phố bảo đảm độ bao phủ vắc-xin trên địa bàn tỉnh.

Tối ngày 10/11, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khoanh vùng, dập dịch tại Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam (xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư) sau khi ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân của công ty và 1 ca dương tính có liên quan.

Ngay sau khi phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng, phun thuốc khử trùng. Hơn 600 công nhân được yêu cầu ở lại Công ty và lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm. Xã Vũ Đoài đã thành lập các chốt kiểm soát người ra, vào địa bàn; Công ty phân loại danh sách công nhân theo từng địa bàn, thông báo tới các thôn có người thân đang lao động tại Công ty tạm thời thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường truy vết để xác định rõ nguồn lây. Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công nhân và có kết quả trong thời gian ngắn nhất. Yêu cầu Công ty lập danh sách nơi cư trú của công nhân, thông báo cho chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Công ty phải bảo đảm các điều kiện cần thiết trong sinh hoạt cho công nhân khi cách ly tại Công ty.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu xã Vũ Đoài làm tốt công tác tuyên truyền để người dân không hoang mang, lo lắng nhưng cũng không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch. Huyện Vũ Thư bảo đảm an ninh trật tự tại các chốt kiểm soát dịch và tại Công ty. Ngành Y tế phối hợp với các địa phương sẵn sàng vật tư, nhân lực, cơ sở vật chất cho mọi tình huống dịch có thể xảy ra với quyết tâm truy vết, khoanh vùng, dập dịch triệt để, không để dịch lây lan rộng ra cộng đồng.

TẮT ĐẠT - NGUYỄN CƯỜNG

Ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Sáng ngày 10/11, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tới dự.

Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1984/QĐ-BCA, ngày 30/3/2021 của Bộ Công an về thành lập đơn vị cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Tiểu đoàn có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp các vụ gây rối trật tự công cộng; các vụ tụ tập bất hợp pháp, bạo loạn vũ trang; phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm, tổ chức tuần tra vũ trang; tuần tra, kiểm soát những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự cũng như tham gia phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. Ngoài ra, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự

bị chiến đấu còn có nhiệm vụ tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện công tác vũ trang cơ động, tuần tra, kiểm soát và chiến đấu để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối; đồng thời, nghiên cứu tình hình an ninh trật tự, phương thức, thủ đoạn của hoạt động tội phạm không bố, tội phạm có vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Tiểu đoàn phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương khẩn trương ổn định về tổ chức. Xây dựng kế hoạch huấn luyện, tổ chức huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện, diễn tập thực binh. Đồng thời, nâng cao năng lực thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, sẵn sàng chiến đấu, tác chiến và làm chủ các loại vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật của lực lượng công an trong giải quyết, xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

TẮT ĐẠT

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH

THÔNG BÁO
Tuyển dụng lao động năm 2021

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thái Bình thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 với số lượng và vị trí sau:

Mã vị trí	Vị trí tuyển dụng	Số lượng
01	Tín dụng	04
02	Kế toán	04

I. Điều kiện tiêu chuẩn đối với ứng viên:
Ứng viên tuyển dụng phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Agribank.
Ứng viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên đúng chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, kinh tế, quản trị kinh doanh.
* Yêu cầu về ngoại ngữ và tin học: Ứng viên tuyển dụng phải đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Agribank.

II. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có dán ảnh (Mẫu lấy trên Website của Agribank, hoặc lấy trực tiếp tại các điểm nhận hồ sơ).
- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh), có xác nhận của địa phương trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
- Bản sao (công chứng) văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh, chứng minh thư theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.
- Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế, thời hạn không quá 30 ngày.
- Giấy tờ khác (nếu có).

III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổng hợp (tầng 3) Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình.
- Thời gian ngày 18/11/2021 (Sáng từ 7h00 - 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h).

Ghi chú: Không nhận hồ sơ nộp thay, nộp hộ, hồ sơ quá hạn.

IV. Thời gian, địa điểm thi tuyển:

- * **Vòng 1:** Sơ tuyển (hồ sơ, chiếu cao, ngoại hình...)
- * **Vòng 2:** Phỏng vấn, thi viết chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí tuyển dụng.

(Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
Địa điểm: Trụ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình (hội trường tầng 7), số 150, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình.

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH